

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.porn@uobkayhian.co.th

# PSL – รอจังหวะ ก็เป็นสิ่งที่ควรรู้

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มาที่ไป...** จากที่กล่าวมาในบทก่อนหน้านี้ เมื่อถึงเวลาหนึ่งแล้ว ที่เราเตรียมความพร้อม

ไม่ว่าจะการเตรียมตัว เตรียมความรู้ หรือแม้แต่ เตรียมเงินทุน จนพร้อมในการจะเข้าตลาดหุ้น หรือ ซื้อหุ้น แต่สิ่งหนึ่งที่ควรระวังไว้ไม่แพ้กันเลย คือเรื่องของ “จังหวะในการเข้าตลาด” ... ไม่ว่าท่านจะเข้ามาในแบบไหน จะเข้ามาเป็นนักลงทุน จะเข้ามาเป็นนักเก็งกำไร จะเข้ามาเป็นนักซิ่งหุ้น นักเก็งแต่กำไรอย่างเดียว โดยที่จะบอกว่าท่านไม่สนใจอะไรเลยนั้น ... แต่ยังไงเสีย ไม่ว่าจะแบบไหน จังหวะ นี่แหละ สำคัญของคนในวงการหุ้น ต่อให้บอกว่า ราคาดีแล้ว ฉันทพอใจ ฉันทสนใจแล้ว ฉันทมีเงินแยะ จะซื้อแบบถือยาวๆ 5 ปี 10 ปี แต่เชื่อเถอะ การที่ท่านเข้าผิดจังหวะ แล้วท่านเห็นราคาหุ้นลงมาต่ำๆ กว่าที่ท่านเคยซื้อ ความรู้สึกของท่าน ย่อมมีแน่ๆ จะบอกว่า ไม่สนใจหรอก ลงได้ก็ลงไป ที่มีราคานั้นอยู่ คิดถึงเรื่องปันผล ก็คุ้มค่าพอแล้ว “จริงหรือเปล่า”... อาจจะมีคนแบบนี้ก็ได้ แต่นั่นหมายถึงว่า คนคนนั้น อาจจะยังไม่รู้เรื่อง จังหวะของการลงทุนอย่างแท้จริง หรืออาจจะไม่รู้เรื่องการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในตลาดอย่างแท้จริงก็ได้... ซึ่งถ้ารู้ขึ้นมาจริงๆ เมื่อไหร่ละก็ ท่านจะเปลี่ยนเป็นอีกความคิดหนึ่งเลยในอนาคต... ดังนั้น การศึกษาในเรื่องจังหวะ ของการซื้อและขาย มันจะเป็นอีกวิธีการหนึ่ง ที่จะช่วยสร้างเงินหรือผลตอบแทน ให้คุ้มค่ามากที่สุด เท่าที่กำลงเงินของท่านมี... เรื่องแบบนี้ ผู้เล่นรายใหญ่ อาจจะมีความชำนาญหรือเชี่ยวชาญกันมากอยู่แล้ว แล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเฉพาะที่รายใหญ่ๆ จะต้องดีต้องรู้แน่ครับ... รายย่อยๆ อย่างเราๆ ท่านๆ นี่แหละ สำคัญเลยที่ต้องมีไว้ด้วย

**ดูตามเกม...** การแกว่งตัวยังอาจจะไม่ชัดเจนในระยะสั้น ดังนั้น จะรอให้เขาเปิดเกมก่อน

แล้วค่อยว่าตามกันนั้น ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ต้องของนักเก็งกำไร ถ้าวินั้นเล่นลบ (ปิด) ก็ยังอาจไม่สวย

**แนวรับ** : ... ถ้าจะซื้อก่อน 9.20-9.10 หรือ ห้ามต่ำกว่า 8.80

**เป้าหมาย** : ... ยืน 9.50 ได้ ก็หวังรอบเก็งกำไรระยะสั้นที่ 11.50

Price Chart...(PSL)



**ความเห็น ...** จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น PSL...** ถ้าเป็นแบบตำราที่เขียนๆ กัน ในรูปแบบการแกว่งตัวที่เห็นในภาพนี้ เขาบอกว่า จะให้มองในแนวโน้มที่คืนหน้าก่อนก็ได้... ซึ่งนั่นหมายถึงว่า การแกว่งขึ้นมา แล้วมีการแกว่งออกข้าง หรือ พักตัวในรูปแบบ Sideways นั้น ก็น่าจะเป็นการพักตัว เพื่อขึ้นต่อ ซึ่งสัญญาณแบบนี้ หากใครจะซื้อก่อนผ่านแนวต้านนั้น ก็ถือว่าไม่ผิด ส่วนใครที่ไม่อยากรอนาน หรือ รอดูว่า จะมีสัญญาณขึ้นต่อจริงๆ เมื่อไหร่ จะไล่ตาม เขาก็จะรออันนี้แปลว่า ถ้าเอาซัวร์ๆ ก็คือการยืนระดับ 9.50 ได้ จึงจะซื้อตามนั้น... ก็กล่าวในเรื่องของจังหวะนั้นแหละนะ จังหวะของนักเก็งกำไรเขาก็มี และอาจจะต่างกับจังหวะของนักลงทุน... แต่นั่นคือ เรื่องของจังหวะ เป็นสิ่งที่ควรรู้